



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
9 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### โอมิครอนลูกผสม XBB.2.3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thejournalistclub, thebangkokinsight, linetoday)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบโอมิครอนสายพันธุ์ลูกผสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแทนที่สายพันธุ์ BN.1\* ที่เคยเป็นสายพันธุ์หลักตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2565 รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566) ผลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด 19 จำนวน 185 ราย พบเป็นสายพันธุ์ลูกผสม 169 ราย คิดเป็น 91.35% ได้แก่ XBB.1.16\* XBB.1.9.1\* และ XBB.1.5\* ผู้ติดเชื้อกระจายทุกเขตสุขภาพ ส่วนสายพันธุ์ XBB.2.3\* องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตามเพิ่มเติม เป็นสายพันธุ์ลูกผสมของ BA.2.10.1 และ BA.2.75 มีความสามารถในการหลบภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ยังไม่มีความได้เปรียบในการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรค พบระบาดทั่วโลกแล้ว 54 ประเทศ 7,664 ราย สำหรับไทยพบแล้ว 60 ราย



## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### การประชุมวิชาการจัดการบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, mgronline, Hfocus, Acnews, thailandpus, thaipost, thaitodaynews, thereporters)

- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. เปิดการประชุมวิชาการ การจัดการบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด สธ. ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามนโยบายสธ. ที่สนับสนุนให้หน่วยบริการในสังกัดที่มีความพร้อมจัดการบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปี 2561 โดยเฉพาะในสาขาที่มีความต้องการสูง ช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์มากขึ้น ช่วยลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอยรับบริการแพทย์เฉพาะทางในช่วงเวลาราชการ หน่วยบริการได้ปรับระบบงานบริการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยบริการในสังกัดเปิดให้บริการ 133 แห่ง

### โครงการต้นแบบระบบขนส่งน้ำแข็งปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. มอบหนังสือรับรองและสติกเกอร์ติดรถแก่ผู้ขนส่งน้ำแข็งที่จำหน่ายภายในกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินในโครงการต้นแบบระบบขนส่งน้ำแข็งปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมจัดทำคู่มือการขนส่งน้ำแข็งให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศนำไปขยายผล

### โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีนี้พบรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากถึงวงรอบการระบาด มีการระบาดและมีความเสี่ยงเสียชีวิตในวัยเด็กและวัยทำงาน อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 5-14 ปี ต้องดูแลใกล้ชิดในช่วงที่เริ่มมีไข้ เพราะถ้าไข้ลงแล้วอาจเกิดการช็อกได้ อย่างไรก็ตาม โควิด19, ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออกจะมีอาการคล้ายกัน คือไข้ขึ้น แต่ไข้เลือดออกมักจะไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะไข้สูงลอย ปวดกระบอกตา มีจุดเลือดออกตามตัว มีเลือดออกตามไรฟัน หรือในกระเพาะอาหารเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ จึงควรไปพบแพทย์ทันที แต่ก็ต้องไม่ประมาท แม้ว่าจะไข้ขึ้นและมีอาการทางเดินหายใจ ก็อาจเป็นไข้เลือดออกได้เพราะอาจติดเชื้ออื่นร่วมได้เช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, linetoday)

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มจะระบาดมากขึ้น เกิดการระบาดระลอกใหญ่ก่อนการระบาดของโควิด และเว้นช่วงการระบาดในช่วงโควิดเนื่องจากมีการล็อกดาวน์ และไข้เลือดออกไม่ได้เป็นการติดต่อในระบบทางเดินหายใจ จึงเว้นการระบาดใหญ่มาถึง 3 ปี ปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ภาวะปกติ มีโอกาสมากที่จะระบาดเพิ่มขึ้น จะสูงขึ้นในเดือน ก.ค.-ต.ค. ขอให้ทุกคนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด จะลดการระบาดของโรคลงได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)

-จังหวัดสระแก้ว “โรคไข้เลือดออก” ระบาดหนัก หลังเริ่มเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เด็กป่วยรวมแล้ว 72 ราย ด้าน “รอง ผวจ.สระแก้ว” เน้นสังเกตอาการคนในครอบครัว หากป่วยให้รีบพบแพทย์ด่วน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaiPBS</p> <p>- อสม. ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร ทำประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันกำหนดมาตรการ ใช้ธงผ้าสีเขียวปักเป็นสัญลักษณ์ บ้านนี้ปลอดภัยน้ำยุงลาย และปรับบ้านที่พบลูกน้ำยุงลาย ภาชนะละ 2 บาท พร้อมนำธงสีแดงปักไว้หน้าบ้าน โดยปรับเพิ่มในบ้าน อสม. เป็น 2 เท่า บ้านก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ปรับเพิ่มเป็น 4 เท่า นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 ทำให้หมู่บ้านปลอดผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 3 ปี</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่าไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาดมากขึ้น ดังนั้นข้อมูลทางวิชาการจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งการวินิจฉัย การรักษา และป้องกันเพื่อไม่ให้อันตรายถึงชีวิต และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า หากมีปรากฏการณ์เอลนีโญ สภาพอากาศแปรปรวน จะทำให้ไข้เลือดออกระบาดมาก และอาจระบาดต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี สถานการณ์ขณะนี้พบว่าผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และไข้เลือดออกไม่ใช่โรคที่พบเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเท่านั้น</p>	
<p><b>แนะนำถูกสุนัขกัด รีบฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้ครบทุกเข็ม</b></p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, MCOT NEWS FM 100.5, thebangkokinsight, infoquest, 77kaoded, thaitodaynwes, thereporters, PPTV, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 66 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.สุรินทร์ สาเหตุหลักเกิดจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชายแดนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนผู้สัมผัสสัตว์ในพื้นที่ให้ไปรับการฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังโรคในสัตว์ โดยเฉพาะสุนัขและแมว พร้อมระบุโรคนี้ไม่มียารักษาจำเพาะ แต่สามารถป้องกันได้โดยการนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนประชาชนที่ถูกสัตว์กัด หรือข่วน ควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 นาที ก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อ และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีน พร้อมทั้งสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 10 วัน หากสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ให้นำส่งซากสัตว์เลี้ยง เพื่อตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า</p>	
<p><b>การบูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</b></p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, fm91bkk, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานในโครงการบูรณาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สู่การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยในงานมีการแสดงผลงาน และนิทรรศการของเครือข่ายฯ และพิธีมอบโล่รางวัลแก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p><b>พิธีมอบประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝังเข็ม</b></p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 36 – 38 โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออบรมหลักสูตรฝังเข็มพื้นฐานให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการแพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการฝังเข็มที่ได้มาตรฐาน โดยมีแพทย์ที่เข้ารับประกาศนียบัตร จำนวน 41 คน ณ ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ tnn</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีข้อความบนสื่อออนไลน์ ปวดศีรษะ หน้ามืด หูอื้อ นอนไม่หลับ ท้องอืด แน่นท้อง ปวดเมื่อย ความดันผิดปกติ เป็นสัญญาณบอกลมในร่างกายนผิดปกติ เป็นข้อมูลเท็จ อาการข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์เฉพาะกับโรคใดโรคหนึ่ง และทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบว่ามีโรคของลมในร่างกายนผิดปกติ</p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thansettakij, tnn)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องดื่มน้ำเปล่าช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นข้อมูลเท็จ การดื่มน้ำเปล่าช่วงเช้าไม่สามารถป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวได้ และการดื่มน้ำที่มากเกินไปในคนไข้หัวใจล้มเหลวอาจทำให้เกิดภาวะบวมน้ำ จึงควรจำกัดการดื่มน้ำตามที่แพทย์แนะนำ</p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- อย. เผยกรณีที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ OVISURE GOLD บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดไหล่ อาการเหน็บชา ป้องกันความเสื่อมและโรคกระดูกพรุน พื้นฟูข้อต่อและเสริมสร้างกระดูกอ่อน เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เห็นผลหลังใช้ 7 วัน เป็นข้อมูลเท็จ เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต และแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร</p> <p><b>ื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่า พุทธรักษาดอกขาว ช่วยรักษาโรคมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่า พุทธรักษาดอกขาวจะรักษามะเร็งในมนุษย์ได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>ชุดตรวจโรคไต</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thereporters, thecoverage, pptv, linetoday, sondhitalk, thebangkokinsight)</p> <p>-ศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายนักวิจัย สวรส. วิจัย "ชุดตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น" จากการตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ พบมีประสิทธิภาพแม่นยำสูง มีค่าความถูกต้อง 94% ความไว 96% ค่าจำเพาะ 97.8% ผ่าน อย.แล้ว เสนอบรรจุเข้าสิทธิบัตรทอง ช่วยกระจาย รพ.สต. ช่วยคนที่ไตยังกรองได้ปกติแต่มีความเสี่ยง รู้ผลเร็ว ป้องกันไตเสื่อมตั้งแต่ระยะแรกๆ ลักษณะเป็นชุดตรวจคัดกรองแบบ ATK จึงสามารถใช้ตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง ใช้ในภาคสนาม รพ.ชุมชน หรือ รพ.สต.ที่ขาดแคลนเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้สะดวก ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตได้มากยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบข้อกฎหมายกับภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจเป็นผู้จัดจำหน่าย</p>	
<p><b>ไทยติดอันดับ 7 ระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : facebook page (สวท.นราธิวาส, สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี, Udon info )</p> <p>-โพสต์ข้อความ ระบุจากการสำรวจของ World of Statistics ไทยติดอันดับที่ 7 ของการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 จาก 94 ประเทศ อันดับที่ 1-3 คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น การสำรวจดังกล่าวพิจารณาข้อมูลด้านระบบการรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ แพทย์ และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ยังมีอีก 3 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ติดอันดับ ได้แก่ สิงคโปร์ อันดับที่ 28 อินโดนีเซีย อันดับที่ 56 และเวียดนาม อันดับที่ 62</p>	
<p><b>โรคอุจจาระร่วงระบาดทั่วภูเก็ต</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ch7, 77kaoded, ch3plus, prd, fm91bkk, bangkokbiznews, thaipbs, topnews, sondhitalk, nationtv)</p> <p>- นพ.กัศักดิ์ กุ้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต เผยได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเข้ารับการรักษาจำนวนมาก ล่าสุดนักเรียนติดเชื้อมากกว่า 80 คน จนต้องสั่งปิดโรงเรียนทำความสะอาด 1 วัน และพบกระจายทั่วไปทั้งภูเก็ต แต่พบมากที่สุดในพื้นที่อ.เมือง รองลงมาคือ พื้นที่ อ.กะทู้ ส่วนพื้นที่ อ.ถลางยังพบไม่มากนัก และยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ แต่พบผู้ป่วยกระจายไปทุกพื้นที่ คาดว่าเกิดจากเชื้อไวรัสโนโรไวรัส ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงงานผลิตน้ำ โรงงานผลิตน้ำแข็ง แต่ยังไม่พบสาเหตุที่แท้จริง แนะนำให้กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด</p>	
<p><b>แกงเห็ดเป็นพิษ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch3, mono29)</p> <p>-นายตะวัน อินกอง อายุ 48 ปี ชาว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม กินแกงเห็ดดยุคาขาว และเห็ดดยุคาดำ ที่เก็บจากป่าต้นยูคาลิปตัส ใกล้หมู่บ้าน หลังจากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมง อาเจียน มวนท้อง ตาพร่ามัว ปวดหัว ไม่มีเรี่ยวแรง กินยาธาตุแล้วไม่ดีขึ้น ปวดท้องอาเจียนหนักกว่าเดิม จึงโทร 1669 รีบตัวไปส่งโรงพยาบาล</p> <p>นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ระยะเวลาในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีเห็ดป่าหลากหลายชนิดตามป่าและวางขายตามท้องตลาด จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง หากไม่มั่นใจว่าเห็ดมาล้างกับหอมแดง หากเห็ดเปลี่ยนเป็นสีดำแสดงว่ามีพิษ ไม่ควรนำมาประกอบอาหารเด็ดขาด</p>	
<p><b>แมลงปีกแข็งยึดบ้าน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, เนชั่น, ผู้จัดการ, ch3, ch7, ch8, mcot, 77kaoded, amarintv.)</p> <p>-เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ใช้เครื่องพ่นหมอกควันผสมยาฉีดฆ่าแมลงปีกแข็งนับล้านตัว ที่อยู่ในทั่วทั้งบ้านนางสมาน ทองเถา อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่า หากสัมผัสร่างกายจะมีรอยไหม้เป็นผื่นแดงที่ผิวหนัง โดยแมลงจะมีแมลงจำนวนมากมาแบบนี้ทุกปีตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2566 รวมกว่า 20 ปี บางครั้งเคยเข้าไปตายในหูเด็ก</p>	